



VŨ HÒA

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Một trong những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vũ Hòa (Kiến Xương) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Sau 1 năm triển khai, đến nay một số mục tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra.



Vùng liên kết sản xuất lúa hàng hóa ở xã Vũ Hòa.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Phạm Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy xã xác định trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học vào nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; trong đó, quy vùng để sản xuất lúa hàng hóa, lúa giống từ 80% diện tích trở lên, đồng thời liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed để sản xuất lúa giống, vùng sản xuất lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính. HTX SXKD DVNN xã chịu trách nhiệm chính trong việc liên doanh, liên kết bảo đảm đầu ra cho nông sản để nhân dân yên tâm sản

xuất. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc HTX cho biết: Để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, HTX tiếp tục duy trì liên kết với các doanh nghiệp và nhân rộng mô hình, tạo thói quen trong sản xuất lúa hàng hóa cho bà con nông dân. Từ nhiều năm nay, bình quân HTX bao tiêu trên 500 tấn thóc/vụ, cho thu nhập cao hơn 1,2 - 1,3 lần so với cây lúa thông thường. Trong tổng diện tích 326ha vụ xuân năm 2021, HTX đã liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed cây trên 70ha lúa giống và liên kết với 2 doanh nghiệp khác cấy 75ha lúa hàng hóa với trên 1.000 hộ tham gia. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng thôn 4 cho biết: Gần 20 năm qua, thôn có trên 200 hộ tham gia cấy lúa trong vùng liên kết. Vụ xuân năm 2021, thôn 4 thực hiện liên kết với doanh nghiệp cấy trên 70 mẫu với năng suất bình quân từ 2,5 - 2,9 tạ/sào thóc giống BC15 và TBR225. Với năng suất đó, sản lượng thóc trong

vùng liên kết chiếm trên 40% tổng sản lượng thóc của thôn, người dân hưởng lợi nhuận cao hơn giá thị trường khoảng 1,3 lần. Trong sản xuất công nghiệp, Vũ Hòa tiếp tục duy trì nghề hiện có, du nhập nghề mới đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thu hút lao động, giải quyết việc làm cho người dân nông thôn. Toàn xã hiện có 4 doanh nghiệp cùng hàng chục cơ sở may gia công, tạo việc làm cho trên 700 lao động của xã với thu nhập bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng, góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 của xã đạt gần 90 tỷ đồng. Xã phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 160 tỷ đồng, mỗi hộ có ít nhất 1 lao động làm nghề. Ông Nguyễn Tuấn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hương cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song để bảo đảm sản xuất, kinh doanh cũng như tạo

việc làm ổn định cho người lao động, Công ty đã ký hợp đồng trực tiếp với các đối tác Hàn Quốc đến hết tháng 9/2021, đồng thời đầu tư dây chuyền kỹ thuật hiện đại để đáp ứng các đơn hàng khó. Do đó, 300 công nhân chưa bao giờ phải nghỉ làm mà còn có thu nhập ổn định từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), ngay sau khi về đích năm 2015, Vũ Hòa tiếp tục huy động các nguồn lực, tập trung thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, đầu tư xây mới, nâng cấp nhiều hạng mục công trình phục vụ đời sống nhân dân. Xã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về mục tiêu xây dựng NTM nâng cao đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huy động các nguồn lực tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, động viên nhân dân đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường... Thông qua tự đánh giá, địa phương đã cơ bản đạt các tiêu chí NTM nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,8%, hộ giàu, khá đạt trên 60%. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy xã phân công các đồng chí Đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Bám sát Nghị quyết, yêu cầu các chi bộ, đảng viên trong xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

THU THỦY

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, các cấp hội phụ nữ huyện Đông Hưng đã thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XV đề ra. Các hoạt động của Hội tập trung hướng về cơ sở, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo hội viên, phụ nữ. Vai trò, vị thế của Hội ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một trong những khâu đột phá mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ qua là tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quyên góp tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết và đi xuất trị giá trên 1 tỷ đồng, 12.124kg gạo, trên 2.400 ngày công, hàng trăm con giống các loại; xây dựng và tặng 364 hũ gạo tình thương với số gạo từ 10 - 15kg/tháng/người; trao 145 cặp lá yêu thương với số tiền trên 177 triệu đồng; 21 suất học bổng; trao 47 xe đạp cho học sinh đến trường; hỗ trợ xây dựng 9 nhà tình thương; tặng 1.405 thẻ bảo hiểm thân thể, 21 thẻ bảo hiểm y tế. Hỗ trợ 28 triệu đồng cho 17 hộ phụ nữ nghèo đầu tư sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, các cấp hội không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 mà còn trích quỹ và vận động xã hội hóa phát 22.550 khẩu trang, 2.240kg gạo và các đồ dùng thiết yếu trị giá gần 41 triệu đồng giúp phụ nữ và người thân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để giúp hội viên nâng cao kiến thức, cơ nghệ và vốn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, 5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan mở 645 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng, trừ sâu bệnh, phòng, chống dịch bệnh

làm đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi của địa phương. Ngoài ra, cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện tiêu chí "3 sạch" của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Kết quả, trong nhiệm kỳ, toàn huyện có thêm 2.390 gia đình đạt "Gia đình 5 không, 3 sạch", góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Chi em phụ nữ cũng là lực lượng nòng cốt trong phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 100% cơ sở hội thực hiện hiệu quả ít nhất 1 loại hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để vận động hội viên, phụ nữ tham gia, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 174 câu lạc bộ dân vũ, hàng chục câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, cầu lông nữ..., thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, hằng say luyện tập. Hàng năm, qua bình xét 100% gia đình cán bộ, trên 92% gia đình hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác hội mà nhiệm kỳ qua Hội LHPN huyện Đông Hưng đã thực hiện thành công là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hội cơ sở, tăng cường tập hợp, thu hút hội viên. 5 năm qua, các cấp hội luôn chú trọng đa dạng hóa các hoạt động phù hợp với từng nhóm hội viên, phụ nữ, đặc biệt là mô hình tập hợp hội viên đặc thù như: phụ nữ tôn giáo, phụ nữ cao tuổi, nữ thanh niên, nữ lao động và các mô hình theo lứa tuổi, sở thích; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội cơ sở, nhất là sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ; phát huy vai trò hội viên nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội. Tiếp tục xây dựng các mô hình hoạt động thực hiện các nhiệm vụ và phong trào thi đua như: Mô hình xây dựng hội viên nòng cốt ở 100% xã, thị trấn; mô hình thu hút, tập hợp phụ nữ là giáo dân tham gia tổ chức hội ở các địa phương có bà con giáo dân sinh sống; mô hình thu hút phụ nữ cao tuổi vào sinh hoạt hội... Vì thế, 5 năm qua, các cấp hội đã kết nạp thêm 2.117 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 46.629 người, trong đó có 10.165 hội viên nòng cốt; tỷ lệ thu hút hội viên đạt 84,19%. Với những thành tích đạt được, Hội LHPN huyện Đông Hưng vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ đơn vị gương mẫu về mọi mặt của UBND tỉnh, bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh.

VŨ THỊ THUẬN

(Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng)



Các cấp hội phụ nữ trao thẻ bảo hiểm y tế cho bà Nguyễn Thị Dung, xã Minh Phú (Đông Hưng).

KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6/2001 - 28/6/2021)

Gia đình tốt thì xã hội mới tốt

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người từng nói: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạnh phúc của xã hội là gia đình". Với ý nghĩa ấy, từ năm 2001, ngày 28/6 chính thức trở thành ngày Gia đình Việt Nam. Sau 20 năm hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam, công tác gia đình có nhiều chuyển biến. Tại Thái Bình, số lượng gia đình văn hóa tăng cao, trong đó có những gia đình tiêu biểu được tuyên dương tại các hội nghị toàn quốc, hội nghị của tỉnh. Đó là những nhân tố điển hình, góp phần thúc đẩy và nhân rộng những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình trong xã hội ngày nay.

Công tác gia đình đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận

20 năm qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp và công tác gia đình đạt được nhiều kết quả

đáng ghi nhận. Xác định tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm xây dựng gia đình đạt ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, hàng năm đã diễn ra đa dạng các hình thức tuyên truyền trực quan; tuyên truyền qua sách, báo, tài liệu, hệ thống phát thanh, truyền hình, báo chí; tuyên truyền qua các hội thi, hội diễn, các buổi tọa đàm và các lớp tập huấn. Nhờ vậy, thông điệp về tình yêu, hạnh phúc gia đình, ý nghĩa của ngày Gia đình Việt Nam như: "Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình"; "Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc"; "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương"... đã đến với đông đảo người dân từ thành thị tới nông thôn. Góp phần ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực gia đình, công tác xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, thiết lập số điện thoại đường dây nóng, tổ hòa giải và cơ sở trợ giúp nạn nhân của bạo lực gia đình đã được thành lập và hoạt động

hiệu quả ở nhiều địa phương. Hiện toàn tỉnh có trên 80 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình do cấp tỉnh triển khai. Trong đó, mô hình "Đàn ông xây tổ ấm" tại xã Hồng Dũng (Thái Thụy) đã có nhiều cách làm hiệu quả trong việc tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời, các thành viên giữ vững cam kết không gây bạo lực, hòa giải mâu thuẫn ngay trong nội bộ gia đình, từ đó tránh được nhiều nguy cơ tiềm ẩn các vụ bạo lực, đẩy mạnh việc xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, việc địa chỉ tin cậy được thành lập tại các xã, phường, thị trấn thực hiện được đặt tại trạm y tế, UBND xã, gia đình hội viên phụ nữ, cựu chiến binh có uy tín trong cộng đồng được UBND xã công nhận và thông báo trước toàn thể nhân dân đã trở thành ngôi nhà tạm lánh an toàn cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Nhân lên những giá trị tốt đẹp của gia đình

Nếu như năm 2001, tỷ lệ gia đình văn hóa của toàn tỉnh là

52,9% thì tới năm 2020 con số này đã tăng lên 91,4%. Như vậy, sau 20 năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đã tăng 38,5%. Điều này cho thấy sự tin tưởng, hưởng ứng, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân đối với việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác. Trong giai đoạn 2010 - 2020, toàn tỉnh có gần 200 gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và trên 400 gia đình được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen tại hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu hàng năm. Những gia đình được tôn vinh đều có kết quả xuất sắc trong những lĩnh vực như: gia đình hiếu học, gia đình nền nếp gia phong, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng... Năm 2021, nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu cũng được khen thưởng. Như gia đình ông Nguyễn Văn Lực, phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình) là gia đình đáng viên gương mẫu, cả hai vợ chồng đều là chủ doanh nghiệp thành đạt, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần xã hội quyết việc làm ổn định cho hơn 700 lao động với thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng. Gia đình ông Nguyễn Thiện Điêng,

hội viên người cao tuổi xã Nam Cao (Kiến Xương) đã phát huy nghề dệt dũi truyền thống của làng Cao Bạt, thành lập xí nghiệp sản xuất, kinh doanh dũi, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, hàng chục gia đình nông thôn. Gia đình ông Phạm Cao Miên, nghề nhân chạm bạc xã Hồng Thái (Kiến Xương) đã cùng các con, các cháu phát huy tinh hoa của làng nghề, làm ra những mặt hàng tinh xảo, có giá trị kinh tế cao, góp phần giữ gìn nghề truyền thống của cha ông. Gia

đình ông Vũ Văn Minh, xã Nam Thắng (Tiên Hải) trong nhiều năm qua đã hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư, tháo dỡ hàng chục mét tường bao, cổng dậu để mở rộng đường làng ngõ xóm, đóng góp nhiều ngày công, góp phần đưa quê hương về đích nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Gia đình bà Đinh Thị Nụ, xã Chi Lăng (Hưng Hà) hiện đang có 4 thế hệ cùng chung sống gồm 5 người con, 18 người cháu và 21 chất nội, ngoại...

TU ANH



Gia đình là nơi vun đắp cho những niềm đam mê.